

Số: 839 /GDĐT-CM
V/v phòng ngừa và ứng phó với bạo lực
trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trong
các nhà trường trên địa bàn TPTN

TP. Thái Nguyên, ngày 02 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng mầm non, tiểu học, THCS; Chủ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 30/6/2021 của UBND thành
phố Thái Nguyên về kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với
bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng mầm non, tiểu học,
THCS; Chủ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Thái
Nguyên một số nội dung như sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021
của Chính phủ; Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng
Chính phủ; Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy
định về môi trường giáo dục, an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo
lực học đường; Công văn 1752/GDĐT ngày 06/11/2020 của Phòng GDĐT về
việc tăng cường các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường trong
và ngoài nhà trường.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của
cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng
về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

3. Tiếp tục xây dựng và triển khai có hiệu quả Bộ Quy tắc ứng xử trong
trường học; xây dựng kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường, phân công rõ
trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong nhà trường để việc thực hiện kế
hoạch có hiệu quả; lựa chọn, bồi dưỡng và cử giáo viên có kinh nghiệm, năng
lực và trách nhiệm làm công tác chủ nhiệm để thường xuyên theo sát tình hình,
quản lý, giáo dục học sinh; quan tâm các em học sinh có nguy cơ bị bạo lực, các
em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ phù hợp;
chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý theo thẩm quyền,
hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý các vụ xâm hại tình dục, bạo lực
học đường đảm bảo công khai, nghiêm túc theo quy định của pháp luật.

4. Tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục về phòng, chống xâm hại tình
dục, bạo lực học đường trong chương trình giáo dục của nhà trường. Thực hiện
lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực
trên cơ sở giới trong thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực, không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường. Xây dựng các

chuyên đề về giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục, bạo lực học đường và triển khai lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, hoạt động Đội. Tổ chức tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống xâm hại tình dục, bạo lực học đường cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh; tích cực nêu gương người tốt, việc tốt, đề cao sự gương mẫu của thầy, cô giáo để mỗi thành viên trong nhà trường đều trở thành nhà giáo dục thân thiện, thuyết phục.

5. Tăng cường kiểm tra công tác nề nếp, kỷ cương trường học để kịp thời phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; xử lý nghiêm các giáo viên, nhân viên, học sinh có hành vi bạo lực, xâm hại thể chất và tinh thần đối với người khác.

6. Hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm hướng dẫn, triển khai, tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa nhà trường với các cơ quan chức năng địa phương về công tác phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc xâm hại tình dục, bạo lực trong và ngoài nhà trường; ký cam kết phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và học sinh về việc: "Nói không với hành vi bạo lực" kèm theo các quy định xử lý cụ thể.

7. Triển khai các giải pháp để đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

8. Đơn vị trường học nào để xảy ra bạo lực học đường, thì người đứng đầu nhà trường phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý và cấp trên.

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; Chủ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tự thực trên địa bàn thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : VT, CM.




Nguyễn Thị Phương Lan